

Năm 2024

THỨ SÁU

Phát hành: 10/5/2024

Bản tin

Điểm báo



CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

(Phát hành hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI)	1
1. Vì sao Quảng Ninh đạt kỷ lục 7 năm dẫn đầu PCI?	1
2. 16 năm liền Đồng Tháp có mặt trong Top 5 bảng xếp hạng PCI cả nước.....	3
3. Thư cảm ơn xúc động của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.....	3
4. Chỉ số PCI Đắk Nông tăng 17 bậc, đứng thứ 21/63 tỉnh thành	5
5. PCI của Hà Nam năm 2023, tăng 10 bậc	5
6. Cà Mau tăng 36 bậc chỉ số PCI năm 2023	5
7. Bà Rịa - Vũng Tàu: Nỗ lực không ngừng để duy trì vị thế trong Top 10 PCI	6
8. Điện Biên tăng 31 bậc trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.....	8
9. PCI năm 2023: Bình Thuận đứng 18/63, trong Top 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước	9
10. Quảng Nam tăng điểm, nhưng không nằm trong top 30 tỉnh thành có chỉ số PCI tốt nhất	10
11. Bước chuyển về tư duy	11
CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG.....	13
12. Long An: Triển khai đánh giá DDCI - Nỗ lực cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư	13

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI)

Vì sao Quảng Ninh đạt kỷ lục 7 năm dẫn đầu PCI?

Tỉnh Quảng Ninh lần thứ 7 liên tiếp dẫn đầu Bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, theo công bố sáng 9/5. Bí quyết tạo nên kỷ lục này, theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, đó là sự kiên trì và nỗ lực, bền bỉ.

Theo kết quả xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2023, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu với 71,25 điểm. Đây là năm thứ 7 liên tiếp (2017-2023) tỉnh này giữ vị trí quán quân PCI và 11 năm liên tiếp nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước. Những dấu ấn nổi bật thể hiện trong việc giảm thiểu gánh nặng hành chính cho doanh nghiệp, khi chỉ số thành phần Chi phí thời gian của Quảng Ninh đạt điểm số cao nhất cả nước. Các chỉ số Hỗ trợ doanh nghiệp, Chi phí không chính thức cũng đứng top đầu.

Kỷ lục này tiếp tục khẳng định sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư với chất lượng điều hành kinh tế tại địa phương, mà theo ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đó là kết quả của quá trình liên tục nỗ lực và bền bỉ.

Hơn 10 năm qua, Quảng Ninh kiên trì đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh với nhiều quyết sách mạnh mẽ. Đặc biệt, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên đưa mục tiêu “Hàng năm giữ vững vị trí nhóm đầu về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI” vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể hoá bằng Nghị quyết chuyên đề số 05 năm 2021...

Kiên trì mạnh dạn thí điểm những mô hình quản trị mới phù hợp thực tiễn địa phương, Quảng Ninh tiên phong trong hợp tác công - tư, thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư IPA trực thuộc UBND tỉnh, các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện, tạo bước đột phá trong phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư công khai, minh bạch...

Kiên trì xây dựng văn hoá đồng hành cùng nhà đầu tư và doanh nghiệp, nhiều không gian mở được tạo ra để nâng cao hiệu quả tương tác với chính quyền, như các phiên cafe doanh nhân, các tổ hỗ trợ đầu tư...

“Những năm qua có nhiều điều kiện rất thuận lợi, nhưng trong đó cũng có nhiều phần khó khăn. Những khó khăn đó được lãnh đạo các sở ngành, địa phương quan tâm giải quyết, được sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh xuyên suốt để cả hệ thống chính trị của tỉnh vào cuộc tích cực, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc”, ông Phạm Văn Thê, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh đánh giá.

Để “văn hoá phục vụ người dân và doanh nghiệp trở thành lẽ tự nhiên”, Quảng Ninh đã kiên trì xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, CCVC có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; Để “truyền lửa” xuống cơ sở, tỉnh tiến hành khảo sát và trao quyền cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp “đo lường” bộ máy chính quyền cấp sở ngành, địa phương bằng 5 Chỉ số cải cách tương ứng cấp tỉnh là DDCI, PAR Index, SIPAS, DGI, DTI...

“Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là công việc không dễ, cần sự cam kết rất cao, cần sự bền bỉ và kiên trì. Rõ ràng là ở đâu mà người đứng đầu tâm huyết, nhiệt thành trong việc thúc đẩy sự thay đổi thì ở đó có những chuyển đổi tích cực. Cho nên tôi cho rằng, đằng sau những cải cách, những sự thay đổi của Quảng Ninh chắc chắn có vai trò quan trọng của người đứng đầu”, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban Pháp chế VCCI, Giám đốc dự án PCI Quốc gia nhận định.

Năm 2006, Quảng Ninh tham gia PCI với thứ hạng gần như cuối bảng. Năm 2017, Quảng Ninh đã trở thành quán quân và giữ vững vị trí đó cho tới nay. Hành trình kiên trì chinh phục PCI và các chỉ số cải cách hành chính khác đã giúp tỉnh xây dựng thương

hiệu “Điểm đến đến đầu tư an toàn, thuận lợi, minh bạch, hấp dẫn và thành công”, góp phần tạo nên kết quả tăng trưởng GRDP 2 con số trong 9 năm liên tiếp (2015 - 2023), GRDP bình quân đầu người đạt trên 9.500 USD (cao nhất khu vực phía Bắc), an sinh xã hội ngày càng nâng cao.

Tuy vậy, ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng cho rằng, thứ hạng PCI vừa là động lực phát triển, vừa đặt ra những thách thức lớn đối với tỉnh. Quảng Ninh sẽ tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, hiệu quả đầu tư công, xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp thẩm quyền về nhân lực, đồng thời đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, sẵn sàng và cam kết đồng hành thực chất với nhà đầu tư, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh xác định, trên hành trình cải cách, những nỗ lực sẽ phải đến hàng ngày. (VOV.vn 09/5, Trường Giang) [Về đầu trang](#)

16 năm liền Đồng Tháp có mặt trong Top 5 bảng xếp hạng PCI cả nước

Đồng Tháp là địa phương duy nhất có 16 năm liền nằm trong Top 5 tỉnh, thành phố có năng lực cạnh tranh cấp tỉnh xuất sắc cả nước.

Với tổng điểm PCI năm 2023 đạt 69,66 điểm, không chỉ đưa Đồng Tháp đứng thứ 5 cả nước mà còn trở thành địa phương duy nhất có 16 năm liên tiếp nằm trong Top 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước.

Đặc biệt, năm nay Đồng Tháp có 6/10 chỉ số thành phần tăng điểm, gồm: Gia nhập thị trường (tăng 0,32), tính minh bạch (tăng 0,17), chi phí thời gian (tăng 0,28), cạnh tranh bình đẳng (tăng 0,39), chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (tăng 0,71), thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (tăng 0,35).

Cũng tại lễ công bố này, Đồng Tháp đã có sự vươn lên vượt bậc đối với Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) khi năm 2023 tăng 24 bậc so năm 2022, xếp hạng thứ 18 cả nước.

Trong 4 chỉ số thành phần của PGI, tỉnh Đồng Tháp có điểm số đứng đầu cả nước về “giảm thiểu ô nhiễm và thiên tai” (chỉ số thành phần 1), đứng thứ 25 về “thúc đẩy thực hành xanh” (chỉ số thành phần 3), đứng thứ 27 về “chính sách khuyến khích và hỗ trợ” (chỉ số thành phần 4). (Laodong.vn 09/5, Thanh Mai) [Về đầu trang](#)

Thư cảm ơn xúc động của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp kêu gọi các ngành, các cấp, tất cả cán bộ, công chức, viên chức phải tiếp tục thay đổi tư duy quản lý, tác phong làm việc

Chiều 9-5, sau khi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã có thư cảm ơn gửi đến cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Nội dung thư viết: "Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vừa được công bố sáng nay tiếp tục là một tin vui cho tất cả chúng ta khi một lần nữa tỉnh Đồng Tháp giữ vững sự tiến bộ, xếp vị trí thứ 5 trong nhóm các tỉnh/thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước.

Càng trân quý hơn khi kết quả này đặt trong bối cảnh năm 2023, một năm đầy khó khăn của nền kinh tế. Trong nỗ lực "vượt sóng", quý doanh nhân, doanh nghiệp vẫn dành nhiều tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho Đồng Tháp. Bằng thư này, tôi gửi đến quý doanh nhân lời cảm ơn chân thành nhất.

Chính sự đánh giá khách quan, đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp về môi trường đầu tư kinh doanh đã làm nên thương hiệu "Đồng Tháp PCI" khi là tỉnh duy nhất với chuỗi 16 năm liên tục trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Đó không những là chỉ dẫn quan trọng đối với nhà đầu tư mà còn là sự khích lệ to lớn cho cả bộ máy chính quyền tỉnh Đồng Tháp để có những cải cách phù hợp.

Cụ thể trong năm 2023, Đồng Tháp đã thực hiện 2 mô hình mới là "Không gian hành chính phục vụ" và "Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính". Qua đó, đã trực tiếp giải quyết, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Càng thấu cảm nỗi vất vả, nhọc nhằn của quý doanh nhân trong "con gió ngược", càng trân quý những nỗ lực vượt bậc để duy trì sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển của địa phương, chúng tôi càng quyết tâm hành động theo đúng tinh thần đồng hành và chia sẻ.

Đặc biệt ở lần công bố này, chỉ số xanh (PGI) của Đồng Tháp tăng đến 24 bậc, cho thấy khả năng ứng phó giảm nhẹ và khắc phục hậu quả thiên tai cho người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Trên bình diện chung cả nước, công tác hỗ trợ doanh nghiệp có chuyển biến tích cực, chi phí không chính thức giảm, thủ tục gia nhập thị trường, cải cách hành chính có nhiều thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, trở ngại trong tiếp cận đất đai có dấu hiệu gia tăng, các doanh nghiệp mong muốn môi trường kinh doanh bình đẳng hơn và cần xúc lại tính năng động, tiên phong của chính quyền địa phương.

Chính vì vậy, tôi kêu gọi các ngành, các cấp, tất cả cán bộ, công chức, viên chức phải tiếp tục thay đổi tư duy quản lý, tác phong làm việc, tiếp tục lan tỏa tinh thần "Đồng hành" để chuyển hóa khó khăn thành cơ hội, đáp ứng kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp, vì sự phát triển thịnh vượng của quê hương đất sen hồng". (Nld.com.vn 09/5, Công Tuấn)[Về đầu trang](#)

Chỉ số PCI Đắk Nông tăng 17 bậc, đứng thứ 21/63 tỉnh thành

Sáng 9.5, thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông cho biết, chỉ số PCI năm 2023 tỉnh Đắk Nông đạt 67,79 điểm, tăng 17 bậc so với năm 2022. Với kết quả này, Đắk Nông đứng thứ 21/63 tỉnh thành và tỉnh duy nhất của vùng Tây Nguyên xếp nằm trong top 30 của cả nước.

Chỉ số thành phần Gia nhập thị trường đạt 6,68 điểm, chỉ số thành phần Tiếp cận đất đai đạt 7,22 điểm; chỉ số thành phần Tính minh bạch đạt 5,41 điểm; Chỉ số thành phần Chi phí thời gian đạt 8,14 điểm.

Bên cạnh đó, chỉ số thành phần Cạnh tranh bình đẳng đạt 6,20 điểm; Chỉ số thành phần Tính năng động của chính quyền tỉnh đạt 6,17 điểm; Chỉ số thành phần Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đạt 7,04 điểm; Chỉ số thiết chế pháp lý và An ninh trật tự đạt 8,17 điểm...

Đây là kết quả ấn tượng nhất từ trước đến nay của tỉnh Đắk Nông trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Trước đó, vào năm 2022, chỉ số PCI Đắk Nông xếp thứ 38/63 tỉnh, thành, tăng 14 bậc so với năm 2021. (Laodong.vn 09/5, Phan Tuấn) [Về đầu trang](#)

PCI của Hà Nam năm 2023, tăng 10 bậc

Theo kết quả công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vào ngày 9/5: Điểm số PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) của tỉnh Hà Nam năm 2023 đạt 66,47 điểm, tăng 2,47 điểm so với năm 2022; xếp thứ 36/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 10 bậc so với năm 2022.

6/10 chỉ số thành phần (CSTP) tăng cao so với năm 2022, bao gồm: chỉ số gia nhập thị trường; Chỉ số tiếp cận đất đai; Chỉ số chi phí thời gian; Chỉ số đào tạo lao động. Đặc biệt, với 7,10 điểm, Hà Nam lọt vào top 30 địa phương có điểm số cao nhất trong CSTP 4 "Chính sách khuyến khích và dịch vụ hỗ trợ".

Cùng với chỉ số CPI, chỉ số PGI cũng được cải thiện tích cực. Các CSTP đều tăng so với năm 2022; Cụ thể: chỉ số giảm thiểu ô nhiễm và thiên tai tăng 4,07 điểm; chỉ số đảm bảo tuân thủ tăng 0,93 điểm; chỉ số thúc đẩy thực hành xanh tăng 0,44 điểm và chỉ số chính sách khuyến khích và dịch vụ hỗ trợ tăng 4, 19 điểm. (Baohanam.vn 10/5, Minh Thu) [Về đầu trang](#)

Cà Mau tăng 36 bậc chỉ số PCI năm 2023

Theo kết quả VCCI vừa công bố ngày 9/5/2024, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 tỉnh Cà Mau xếp hạng thứ 22, tăng 36 bậc so năm 2022, vào top 30 các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất.

Theo đó, tỉnh Cà Mau đạt tổng số 67,65 điểm, xếp thứ 22 trên bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023, tăng 36 bậc so với năm 2022.

Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tỉnh Cà Mau cùng với các tỉnh Hải Dương, Bình Thuận, Ninh Bình, Tây Ninh, Đắk Nông, Tiền Giang và Thanh Hóa là một trong những gương mặt mới so với năm 2022 và nằm trong nhóm 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất trong PCI 2023.

Kết quả trên đã phản ánh khách quan, công tâm về sự nỗ lực vươn lên không ngừng của chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong năm 2023 Cà Mau đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn và thử thách của thị trường, biến đổi khí hậu và những khó khăn nội tại của vùng đất cực Nam đất nước, đưa kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh, đứng thứ 3 khu vực ĐBSCL và thứ 16 cả nước.

Chỉ số thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng của tỉnh Cà Mau năm 2023 được đánh giá đứng đầu cả nước, nhiều buổi gặp gỡ, trao đổi và phê doanh nghiệp được diễn ra thường xuyên. Nhiều kế hoạch, giải pháp được triển khai về chính quyền năng động kiến tạo phục vụ để đồng hành phát triển và chia sẻ tháo gỡ khó khăn, cải cách rút ngắn tối đa các thủ tục hành chính, tạo dựng hình ảnh, kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp...

Trên cơ sở kết quả trên, năm 2024, Cà Mau tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Cà Mau quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp làm động lực phấn đấu phát triển, luôn xem thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh; khó khăn thì cùng nhau tháo gỡ, chia sẻ hài hoà lợi ích để cùng phát triển. (Baodautu.vn 10/5, Huy Tụ) [Về đầu trang](#)

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nỗ lực không ngừng để duy trì vị thế trong Top 10 PCI

Việc Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục nằm trong Top 10 địa phương có Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xuất sắc năm 2023 là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của tỉnh trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư. Đây là thành quả đáng tự hào, góp phần khẳng định vị thế của Bà Rịa – Vũng Tàu trên bản đồ kinh tế Việt Nam.

Với 69,57 điểm, Bà Rịa - Vũng Tàu xếp hạng thứ 6 trong bảng xếp hạng PCI 2023, tăng 0,37 điểm so với năm 2022. Đây là kết quả tích cực, thể hiện sự cải thiện rõ rệt trong môi trường kinh doanh của tỉnh. Nhờ vậy, Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bà Rịa - Vũng Tàu sở hữu nhiều lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế. Tỉnh có hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối với các khu vực kinh tế trọng điểm trong cả nước và khu vực như sân bay quốc tế Long Thành, cảng biển Vũng Tàu, hệ thống đường cao tốc, quốc lộ...

Bên cạnh đó, Bà Rịa - Vũng Tàu có chính sách ưu đãi thu hút đầu tư hấp dẫn, thủ tục hành chính được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Đặc biệt, tỉnh luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn cao, sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết khó khăn.

Mặc dù đạt được kết quả tích cực, Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn xác định còn nhiều hạn chế cần khắc phục để tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh. Tỉnh đang tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý Nhà nước, tạo môi trường đầu tư minh bạch, hiệu quả.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Đồng thời, tăng cường xúc tiến đầu tư, quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh để thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Với những nỗ lực không ngừng và định hướng phát triển đúng đắn, Bà Rịa - Vũng Tàu được kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong tương lai, trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng mạnh mẽ.

Thành công của Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc duy trì vị trí trong Top 10 PCI năm 2023 là minh chứng cho sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị tỉnh trong suốt thời gian qua.

Qua những chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có thể thấy được những yếu tố then chốt dẫn đến kết quả này, đó là xác định doanh nghiệp là "xương sống" của nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp được xem là nhiệm vụ hàng đầu của cả hệ thống chính trị tỉnh. Vì vậy, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu luôn dành sự quan tâm đặc biệt, thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt khó khăn, vướng mắc và kịp thời tháo gỡ. Đồng thời, tỉnh cũng đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

Các chính sách hỗ trợ kích thích kinh tế của Chính phủ cũng được Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai đến doanh nghiệp. Nhờ đó, doanh nghiệp có thêm nguồn lực để vượt qua khó khăn và phát triển. Bên cạnh đó, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu luôn duy trì và nâng cao hiệu quả phối hợp với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ trong việc giải quyết các vướng mắc, thúc đẩy thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Xác định thủ tục hành chính cũng là khâu then chốt trong sự thành bại của dự án đầu tư, vì vậy, những năm gần đây, Bà Rịa – Vũng Tàu đã tập trung cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quan trọng như đất đai, xây dựng, đầu tư đăng ký doanh nghiệp. Việc này góp phần giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp, đồng thời tạo môi trường đầu tư minh bạch, an toàn.

Để hiện thực hóa những mong muốn trên, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thành lập Tổ công tác đặc biệt với những điểm nổi bật như: Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, thể hiện sự quyết tâm cao của tỉnh trong việc hỗ trợ doanh nghiệp. Số điện thoại đường dây nóng của Tổ công tác đặc biệt để tiếp nhận mọi phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp. Nhờ vậy, doanh nghiệp có thể dễ dàng liên hệ khi gặp khó khăn. Tổ công tác đã hỗ trợ, giải đáp thắc mắc và giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Tổ công tác đặc biệt của Bà Rịa - Vũng Tàu là mô hình sáng tạo, hiệu quả trong việc hỗ trợ doanh nghiệp. Đây là minh chứng cho sự quan tâm, quyết tâm của tỉnh trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư. Mô hình này có thể được xem là bài học kinh nghiệm quý báu cho các địa phương khác trong cả nước. (Baoxaydung.com.vn 10/5, Trung Kiên) [Về đầu trang](#)

Điện Biên tăng 31 bậc trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Theo công bố mới nhất về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2023 và chỉ số xanh cấp tỉnh 2023 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) thực hiện, Điện Biên đã vươn lên xếp thứ 31 trong bảng xếp hạng chỉ số PCI.

So với năm 2022, chỉ số PCI của tỉnh Điện Biên tăng 31 bậc (năm 2022 Điện Biên xếp thứ 62/63 tỉnh, thành phố) và đạt 66,77 điểm.

Đối chiếu kết quả và thực tế chỉ đạo, điều hành của Điện Biên có thể thấy, việc cải thiện thứ hạng PCI năm 2023 của tỉnh Điện Biên thể hiện kết quả từ sự nỗ lực của địa phương trong cải thiện chất lượng điều hành, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Từ năm 2022 đến nay, tỉnh Điện Biên đã áp dụng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; thu hút, mời gọi đầu tư và quyết liệt chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính để đồng hành cùng các doanh nghiệp.

Theo ông Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, với quy hoạch phát triển thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Điện Biên xác định phát triển nhanh, vững chắc gắn với bản sắc và giá trị lịch sử.

Trong đó, chiến lược phát triển tổng quát là hạ tầng giao thông đi trước, liên kết phát triển, kiến tạo giá trị mới và đặc sắc. Đồng thời tập trung phát triển có trọng điểm, dồn trọng tâm vào những ngành, lĩnh vực là thế mạnh của tỉnh, bao gồm: nông-lâm nghiệp,

du lịch, xây dựng, thương mại-dịch vụ, công nghiệp. Trong đó lấy nông-lâm nghiệp là nền tảng; xây dựng là động lực; du lịch là lĩnh vực kinh tế mũi nhọn.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đó, tỉnh Điện Biên quyết tâm thực hiện ba đột phá phát triển, gồm: hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao năng lực cạnh tranh; hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội và ứng dụng khoa học-công nghệ; đổi mới sáng tạo gắn với phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. (Nhandan.vn 10/5, Lê Lan) [Về đầu trang](#)

PCI năm 2023: Bình Thuận đứng 18/63, trong Top 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước

Sáng 9/5 tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức họp báo, công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI) năm 2023 và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023.

Trong bảng xếp hạng PCI 2023, Bình Thuận đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 24 bậc, đạt 68,06 điểm, trong khi tỉnh đứng đầu là Quảng Ninh đạt 71,25 điểm. Kết quả ấy nghiêm nhiên đưa Bình Thuận đứng trong Top 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước.

Tên gọi của Top 30 này đã đưa Bình Thuận sang một trang mới mang triển vọng trên nhiều mặt, và cụ thể ở vị trí 18 trong cả nước là xếp hạng cao nhất của Bình Thuận trong 15 năm qua. Không đơn giản như nhiều người nghĩ rằng kết quả PCI hàng năm mang tính may rủi, vì phụ thuộc những doanh nghiệp được gửi phiếu đánh giá bất kỳ. Thực tế, nhìn lại những diễn biến kinh tế - xã hội trong năm 2023 tại tỉnh với các kết quả tăng điểm, mất điểm của các tiêu chí trong PCI cho thấy có sự liên quan nhau.

Trong 10 tiêu chí PCI 2023, Bình Thuận có 6/10 tiêu chí tăng điểm. Đó là Gia nhập thị trường; Tính minh bạch; Chi phí không chính thức; Tính năng động của chính quyền tỉnh; Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và Đào tạo lao động. Bên cạnh là có 4/10 tiêu chí giảm điểm. Đó là Tiếp cận đất đai; Chi phí thời gian; Cạnh tranh bình đẳng; Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự.

Ông Phạm Phi Đăng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Bình Thuận, Sở Kế hoạch và Đầu tư, người theo dõi PCI nhiều năm nay nhận định, kết quả PCI năm 2023 hơn cả mong đợi, nhờ tăng đến 3,67 điểm so với năm 2022. Có thể thấy, trong năm 2023, các hoạt động liên quan đến các tiêu chí tăng điểm thể hiện rất rõ qua sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh. Cụ thể, tỉnh đã ban hành các kế hoạch, chương trình như Kế hoạch Triển khai thực hiện đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện, thị xã, thành phố (DDCI) tỉnh Bình Thuận năm 2023 và năm 2024; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và Chỉ số Xanh (PGI) tỉnh Bình Thuận năm 2023; ban hành Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2024 - 2026... Từ đó, các sở ngành, địa phương tập trung thực hiện, trong bối cảnh gỡ các điểm nghẽn trong giao

thông, trong chông lán titan; các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận – Hội tụ xanh...

Cũng theo ông Đăng, trong các tiêu chí tăng điểm trên thì nổi bật là tiêu chí Tính năng động của chính quyền tỉnh, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã vượt lên rất cao. Trong khi PCI năm 2022, đây là 2 tiêu chí bị giảm điểm, giảm bậc với những lý do đưa ra rất rõ. Với tính năng động của chính quyền tỉnh, phản ánh của doanh nghiệp là các cơ quan nhà nước chưa linh hoạt trong vận dụng pháp luật trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, chưa kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh nhất là các lĩnh vực về đất đai, đền bù, thẩm định giá đất, chông lán quy hoạch... Với Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, phản ánh của doanh nghiệp như Thủ tục cấp bảo lãnh tín dụng; thủ tục về đất đai và việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ ưu đãi cho doanh nghiệp từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) còn nhiều khó khăn...

Đây là 2 trong 5 tiêu chí giảm điểm giảm bậc của PCI 2022. Để có giải pháp khắc phục 5 tiêu chí trên cũng như tiếp tục cải thiện 5 tiêu chí khác tăng điểm, tăng bậc, tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành liên quan và cấp huyện thực hiện để đạt mục tiêu cụ thể của từng tiêu chí. Điều đó thể hiện cụ thể trong Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và Chỉ số Xanh (PGI) tỉnh Bình Thuận năm 2023.

Tại kế hoạch này, tỉnh nhấn mạnh 2 lần cần đạt mục tiêu chung: “Phấn đấu đưa Chỉ số PCI Bình Thuận năm 2023 tăng 12 bậc, nằm trong nhóm 30 của cả nước.” “Phấn đấu năm 2023 và những năm tiếp theo xếp hạng chỉ số PCI và PGI của tỉnh Bình Thuận nằm trong nhóm 30 của cả nước”. Và với kết quả PCI năm 2023, Bình Thuận đã đạt kết quả hơn mong đợi, khi tăng đến 24 bậc, chứ không phải 12 bậc và đứng ở vị trí hơn giữa trong nhóm 30 của cả nước.

Cũng từ kết quả PCI năm 2023 cho thấy có tình trạng các tiêu chí năm 2022 được điểm thì năm 2023 mất điểm, có tiêu chí trong cả 2 năm chưa có tiến triển gì. Ví dụ như tiêu chí tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất, Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự. Dù vậy, trên tất cả có thể khẳng định rằng tỉnh đã đi đúng hướng trong áp dụng các giải pháp, biện pháp cải thiện chỉ số PCI. Và những gì chưa đạt như ước muốn sẽ tiếp tục hành trình khắc phục, cải thiện trong năm 2024, năm mà Bình Thuận với chủ đề: “Nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp”, để đưa tỉnh tiến tới vị trí tốt hơn nữa trong nhóm 30 của cả nước. (Baobinhthuan.com.vn 10/5, Bích Nghi) [Về đầu trang](#)

Quảng Nam tăng điểm, nhưng không nằm trong top 30 tỉnh thành có chỉ số PCI tốt nhất

Sáng 9/5, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) 2023.

Theo kết quả công bố này, PCI 2023 Quảng Nam tăng điểm, nhưng không nằm trong top 30 tỉnh thành có chỉ số PCI tốt nhất cả nước (năm 2022 Quảng Nam nằm trong top 30).

So với năm 2022, tổng điểm 10 chỉ số là 67,04/66,62 điểm, tăng 0,42 điểm. Trong đó, có 4/10 chỉ số thành phần tăng điểm, bao gồm: gia nhập thị trường (7,27/7,19 điểm); chi phí thời gian (8,1/7,61 điểm); chi phí không chính thức (7,60/7,03 điểm); đào tạo lao động (5,98/5,35 điểm).

Có 6 chỉ số thành phần giảm điểm, bao gồm: tiếp cận đất đai (6,83/7,23 điểm); tính minh bạch (5,45/6,35 điểm); cạnh tranh bình đẳng (5,95/5,98 điểm); tính năng động của chính quyền tỉnh (6,76/6,90 điểm); chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (5,70/5,90 điểm); thiết chế pháp lý & an ninh trật tự (7,40/7,74 điểm).

Về kết quả Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI), Quảng Nam tăng điểm và thăng hạng với tổng số 22,84 điểm, xếp vị thứ 16/63 tỉnh thành. So năm 2022 PGI Quảng Nam tăng 7,75 điểm và tăng 9 bậc (từ vị thứ 25 lên 16). Trong đó có 3 chỉ số thành phần tăng điểm: giảm thiểu ô nhiễm và thiên tai (6,71/3,45 điểm); đảm bảo tuân thủ (7,27/5,23 điểm); chính sách khuyến khích và dịch vụ hỗ trợ (4,95/2,32 điểm) và 1 chỉ số thành phần giảm điểm là thúc đẩy thực hành xanh (3,91/4,08 điểm). (Baoquangnam.com.vn 09/5, Nhật Phong) [Về đầu trang](#)

Bước chuyển về tư duy

Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023 được xây dựng từ thông tin phản hồi của 10.676 doanh nghiệp vừa được công bố.

Theo đó, chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh tiếp tục xu hướng cải thiện, với điểm số PCI tổng hợp tại tỉnh trung vị của cả nước đạt 66,66 điểm năm 2023, tăng gần 1,44 điểm so với năm 2022. Nhiều tỉnh tiếp tục duy trì và có sáng kiến mới trong cải thiện môi trường kinh doanh. Các tỉnh nhóm cuối cũng đang vươn lên mạnh mẽ do tích cực học hỏi, áp dụng những bài học từ nhóm tỉnh có chất lượng điều hành cao hơn.

Công tác hỗ trợ doanh nghiệp cũng có chuyển biến tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu đánh giá về công tác triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp năm 2023 đều có cải thiện so với năm 2022. Chi phí không chính thức cũng tiếp tục chiều hướng giảm. Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết phải chi trả chi phí không chính thức năm 2023 là 33,3%, trong khi các năm 2015 - 2016, tỷ lệ này lên tới 66% và kỷ lục 70% vào năm 2006 - khi chỉ tiêu này lần đầu tiên được đưa vào khảo sát.

Thủ tục gia nhập thị trường cũng thuận lợi hơn. Cải cách thủ tục hành chính cũng có những bước tiến đáng kể khi có khoảng 77% doanh nghiệp cho biết việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến giúp giảm nhiều thời gian và chi phí hơn cho doanh nghiệp so với các phương thức truyền thống.

Dù vậy, báo cáo PCI cũng chỉ ra những hạn chế. Đó là trở ngại trong tiếp cận đất đai có dấu hiệu gia tăng, môi trường kinh doanh chưa thực sự bình đẳng với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tính năng động, tiên phong của cán bộ chính quyền địa phương có dấu hiệu chững lại. Còn nhiều khó khăn trong tiếp cận tín dụng, tìm kiếm khách hàng, biến động thị trường, biến động chính sách, pháp luật, tác động tiêu cực của thiên tai, biến đổi khí hậu...

Có thể thấy, cùng với việc chỉ rõ những tồn tại, Báo cáo đã ghi nhận những chuyển biến tích cực của chính quyền các tỉnh, thành phố trong nỗ lực tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những “dữ liệu thô”, mục tiêu chính mà các địa phương phải hướng đến chính là thực hiện tốt vai trò của mình trong việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng, thân thiện nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua các thách thức, phục hồi và phát triển ổn định.

Thực tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh luôn là một trong những ưu tiên chính sách quan trọng và nhất quán của Chính phủ. Và định hướng hiện nay của Chính phủ cũng là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, tháo gỡ các rào cản về quy định pháp luật để khơi thông các nguồn lực phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp.

Để thực hiện được điều này, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương ngày càng quan tâm rà soát, loại bỏ các quy định chồng chéo trong hệ thống pháp luật, tháo gỡ các rào cản về điều kiện kinh doanh, hài hòa hóa các quy định phù hợp với thông lệ quốc tế.

Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiều biến động khó lường như hiện nay thì chính quyền các địa phương cần chứng minh bản lĩnh và năng lực giải quyết các vấn đề mới, cải thiện hiệu quả việc hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là trong việc gia nhập thị trường và tạo thuận lợi tiếp cận các nguồn lực sản xuất như đất đai, lao động, tín dụng.

Bởi Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công đã từng phát biểu rằng, việc tăng cường minh bạch thông tin, giảm các phiền hà về tuân thủ thủ tục hành chính và giảm gánh nặng chi phí không chính thức ở các địa phương sẽ có hiệu quả tương đương như các gói hỗ trợ về tiền tệ và tài khóa mà Chính phủ đã ban hành thời gian qua.

Quan trọng hơn, việc công bố PCI còn thể hiện bước chuyển tư duy đó là các doanh nghiệp - trong tư cách thụ hưởng các dịch vụ hành chính công có quyền, trách nhiệm đánh giá chất lượng dịch vụ. Từ đó, đưa ra những khuyến nghị, yêu cầu chính quyền địa phương phải lắng nghe và có hành động đáp ứng các yêu cầu, đòi hỏi chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp. (Daibieunhandan.vn 10/5, Ninh Hà) [Về đầu trang](#)

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Long An: Triển khai đánh giá DDCI - Nỗ lực cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư

Để cải thiện xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tỉnh Long An triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (DDCI) tỉnh năm 2023.

Bộ chỉ số DDCI của tỉnh được xây dựng dựa trên cách tiếp cận và kế thừa về phương pháp luận của Bộ chỉ số PCI do VCCI thực hiện và khảo sát nhằm đánh giá năng lực điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện để nâng cao chất lượng điều hành kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đây cũng là mục tiêu mà UBND tỉnh đặt ra để các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện cùng đồng lòng, chung tay cải cách, nâng cao năng lực điều hành kinh tế của đơn vị, địa phương, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Cụ thể, Bộ chỉ số DDCI của tỉnh kế thừa chỉ số thành phần cơ bản cũng như một phần các chỉ tiêu của Bộ chỉ số PCI, gồm: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Tính năng động của lãnh đạo; Chi phí thời gian thực hiện thủ tục hành chính và tuân thủ quy định pháp luật; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; Hiệu lực thiết chế pháp lý và an ninh, trật tự; Tiếp cận đất đai.

Năm 2023 là năm đầu tiên tỉnh thực hiện đánh giá DDCI. Việc lựa chọn đối tượng đánh giá phải phù hợp với thực tế nhiệm vụ của từng đơn vị. Theo đó, đối tượng đánh giá DDCI cấp sở, ban, ngành là 19 đơn vị sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh và DDCI cấp địa phương sẽ đánh giá đối với 15 đơn vị UBND cấp huyện.

Đối tượng tham gia khảo sát, đánh giá là các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, triển khai đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh có phát sinh giao dịch, sử dụng dịch vụ hành chính công hoặc tương tác giữa DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh với các sở, ban, ngành, địa phương trong năm.

Triển khai đánh giá DDCI cần bảo đảm tính chính xác, khách quan, làm cơ sở để xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ, đồng hành cùng DN. Đó cũng là mục tiêu của tỉnh.

Trên cơ sở kế thừa Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do VCCI thực hiện, mẫu khảo sát sẽ được lựa chọn xác suất bằng phương pháp phân tầng ngẫu nhiên theo tỷ lệ phát sinh các thủ tục hành chính hoặc tương tác của các sở, ban, ngành, địa phương với các nhóm đơn vị kinh doanh, gồm DN, hợp tác xã và hộ sản xuất, kinh doanh nhằm bảo đảm tính đại diện trong việc đánh giá. Bên cạnh đó, đơn vị tư vấn độc

lập sử dụng nhiều phương thức khảo sát, trong đó có khảo sát qua làm việc, phỏng vấn trực tiếp đối với các đối tượng đánh giá để bảo đảm độ tin cậy của dữ liệu.

Trong điều tra DDCI, đơn vị tư vấn độc lập sử dụng các phân tầng về loại hình DN, ngành nghề hoạt động kinh doanh, quy mô vốn của DN; danh sách các đối tượng tham gia khảo sát được lựa chọn ngẫu nhiên từ danh sách được trích xuất từ hệ thống Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công cấp huyện có phát sinh giao dịch thủ tục hành chính với các sở, ban, ngành, địa phương trong năm nhằm bảo đảm ý kiến phản hồi của DN là xác đáng nhất.

Quá trình chọn mẫu ngẫu nhiên hàm ý các DN có cùng loại hình, ngành nghề hoạt động kinh doanh và quy mô vốn sẽ có xác suất được lựa chọn như nhau. Các DN thuộc mỗi phân tầng sẽ ứng với phân bố trong tổng thể. Sau khi hoàn thành việc chọn mẫu, đơn vị tư vấn độc lập cũng sẽ thận trọng so sánh mẫu điều tra với tỷ lệ tổng thể của tỉnh để bảo đảm mẫu điều tra là đại diện cho tổng thể.

Bức tranh kinh doanh của các DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 đan xen nhiều gam màu sáng, tối. Kinh tế giai đoạn hậu Covid-19 tiếp tục còn nhiều thách thức và tốc độ tăng trưởng của DN còn chậm. Tuy vậy, qua kết quả khảo sát, đánh giá chung về môi trường đầu tư, kinh doanh, phần lớn DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh đều đồng ý rằng, môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng cải thiện hơn và chất lượng quản lý, điều hành của các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Các phản hồi tích cực này là minh chứng cho cam kết của tỉnh trong việc thúc đẩy môi trường kinh doanh, đầu tư thông thoáng, minh bạch đã được ghi nhận. Từ kết quả trên, các đơn vị, địa phương sẽ có những điều chỉnh thích hợp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Mục tiêu cuối cùng là tạo môi trường kinh doanh và đầu tư thông thoáng, minh bạch hơn, tăng niềm tin vào hệ thống chính quyền và tăng động lực phát triển kinh tế tại tỉnh. (Baolongan.vn 10/5) [Về đầu trang./.](#)

Biên tập viên Thanh Hồng